

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên: **Lường Thị Vân Anh**

Sinh ngày: 03/12/1975

Quê quán: Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Thường trú: Bản Coóng Nội, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ứng cử: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cử tri!*

Tôi sinh ra tại thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Nghĩa Lộ (cũ), năm 1983 tôi cùng gia đình về sinh sống và học tập thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm năm 1995, tôi nhận công tác tại quê hương Phù Yên làm giáo viên, công tác Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ và công tác Tuyên giáo; Đến năm 2012, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhận nhiệm vụ mới tại Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuận Châu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Hơn 26 năm công tác, tôi tham gia là đại biểu HĐND cấp huyện 04 khóa, năm 2016, tôi vinh dự được cử tri đơn vị bầu cử huyện Thuận Châu bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ở cương vị công tác nào, tôi cũng luôn luôn nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, được cử tri và nhân dân tin nhiệm.

Trên cương vị công tác hiện nay, là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ công chức ngành kiểm tra Đảng của tỉnh tập trung tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trên địa bàn với nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của nhà nước, nhất là hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

Được Ban thường vụ tỉnh ủy phân công phụ trách địa bàn huyện Yên Châu từ tháng 8/2019, tôi luôn chủ động bố trí công việc, tìm hiểu, nắm tình hình, thường xuyên giữ mối liên hệ và phần nào hiểu được về mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và những khó khăn, hạn chế của huyện; Trong thời gian gần đây kinh tế, xã hội huyện Yên Châu đang từng bước phát triển, nhất là trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, đời sống nhân

dân các dân tộc trong huyện ngày càng được cải thiện, nâng lên, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên huyện cũng còn không ít khó khăn, hạn chế đó là tính ổn định, bền vững trong phát triển nông nghiệp, đô thị chưa phát triển, tình trạng chặt phá cây cao su, vượt biên trái phép, ma túy, khó khăn trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19...

Là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi đã tích cực cùng tập thể BTV, BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, hoạt động đối ngoại được duy trì. Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Kính thưa toàn thể cử tri!*

Tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào hết sức to lớn của cá nhân tôi song cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh để góp phần cùng các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trên cương vị công tác và chức trách nhiệm vụ được giao hiện nay, được cử tri và nhân giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt chương trình hành động với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri.

2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân, thực sự là cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

3. Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của HĐND tỉnh, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát; xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xây dựng tỉnh phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.



4. Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tôi sẽ cố gắng cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, cán bộ công chức ngành kiểm tra đảng của tỉnh đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra là những chiến sĩ kiên cường, bản lĩnh, chính trực, nắm chắc chủ trương, chính sách và nghiệp vụ chuyên môn. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn. Thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của nhà nước, nhất là hoạt động giám sát, chất vấn của Hội đồng nhân dân.

5. Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là thực hiện 03 khâu đột phá, 09 nhiệm vụ trọng tâm đã được BCH Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa thành 08 Nghị quyết và 01 Kết luận trên các lĩnh vực; Tích cực nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp mới, phù hợp cùng BCH Đảng bộ huyện Yên Châu lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần cùng các huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng tỉnh Sơn La phát triển “*Xanh, nhanh và bền vững*”.

Tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu, sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu thời gian qua đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy phân công. Tôi xin hứa phát huy hết năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác quan tâm, chia sẻ cùng huyện để xây dựng huyện Yên Châu ngày càng phát triển. Tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm.

Trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị cho tôi được tiếp xúc với cử tri, cảm ơn các vị cử tri đã đến dự và quan tâm lắng nghe. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri và nhân dân để tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao!

Sơn La, ngày 08 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI ỨNG CỬ**



**Lương Thị Vân Anh**